

VietinBank đạt nhiều kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm

20:33 25/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy, tổng tài sản VietinBank tăng 2,6% so với cuối năm 2022; Dư nợ tín dụng tăng 6,6% so với cuối năm 2022; Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,1%; Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 170%...

Mới đây, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, VietinBank đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2023, tạo tiền đề vững chắc để ngân hàng hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm.

Theo đại diện Ban lãnh đạo VietinBank cho biết: Bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, tiền tệ, trong 6 tháng đầu năm 2023

VietinBank đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh, đi đầu trong việc thực thi các chính sách, định hướng của Đảng và Nhà nước, nỗ lực đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tái cấu trúc toàn diện hoạt động theo hướng chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển dịch nhanh cơ cấu thu nhập, triển khai chiến lược khách hàng là trung tâm... Nhờ đó, hiệu quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2023 của ngân hàng đạt những kết quả khả quan.



Đồng chí Trần Minh Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu.

Tổng tài sản tăng 2,6% so với cuối năm 2022. Dư nợ tín dụng tăng 6,6% so với cuối năm 2022, tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước. Thu ngoài lãi tăng trưởng 21% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,1%, tuân thủ hạn mức kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 170%, tiếp tục duy trì ở mức cao.

Đặc biệt, phát huy vai trò ngân hàng thương mại chủ lực, trụ cột thực thi có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, tiếp tục đồng hành hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn, VietinBank đi đầu trong việc triển khai hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP.

Quy mô dư nợ tín dụng hỗ trợ lãi suất tại 30/6/2023 đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng, thuộc nhóm đầu hệ thống ngân hàng thương mại. Triển khai thực hiện Thông tư 03/2021/TT-NHNN, Thông tư 02/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ theo đúng chỉ đạo; đồng thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng và tiếp tục bám sát nhu cầu của khách hàng để xử lý kịp thời các trường hợp đủ điều kiện; Tiếp tục cải tiến, đơn giản hóa thủ tục cho vay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng trên cơ sở đảm bảo an toàn hoạt động của

VietinBank.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, VietinBank tiếp tục đóng góp tích cực và đi đầu trong công tác an sinh xã hội, gắn kết cộng đồng và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hướng tới kỉ niệm 35 năm thành lập.



VietinBank luôn phát huy vai trò ngân hàng thương mại chủ lực, trụ cột thực thi có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, tiếp tục đồng hành hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn.

Cùng với đó, VietinBank ngày càng khẳng định vị thế và uy tín thương hiệu trong nước và quốc tế với nhiều giải thưởng quan trọng như: TOP 200 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới 2023 theo bảng xếp hạng Brand Finance; Giải thưởng Sao Khuê 2022, giải thưởng Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam của The Asian Banker...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT VietinBank khẳng định: Những thành tích VietinBank đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023 là kết quả của sự đổi mới về chính sách, giải pháp điều hành toàn diện, hiệu quả của Chính phủ; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước; đặc biệt là sự quyết tâm, nỗ lực

phấn đấu không ngừng của toàn thể đội ngũ cán bộ nhân viên VietinBank.

Tin tưởng rằng, trong 6 tháng cuối năm 2023, dựa trên nền tảng tiềm lực và những kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm 2023, toàn hệ thống VietinBank sẽ tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức đổi mới, sáng tạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2023, hiện thực hóa “Khát vọng tầm cao mới”.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vietinbank-dat-nhieu-ket-qua-kinh-doanh-tich-cuc-trong-6-thang-dau-nam>